

BCH ĐOÀN TỈNH TÂY NINH

Số: 8463 -CV/TĐTN-BPT

"V/v chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022"

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn.

Căn cứ Kế hoạch số 2003/KH-HĐNVQS, ngày 22/6/2021 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh về thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn phối hợp cùng Ban CHQS cùng cấp, các cơ quan chức năng liên quan thực hiện đảm bảo các nội dung sau:

- Sau khi có danh sách niêm yết của Hội đồng NVQS cùng cấp, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành bồi dưỡng, hoàn thành việc kết nạp Đoàn cho thanh niên trúng tuyển trước khi lên đường thực hiện NVQS. Việc kết nạp đoàn viên mới phải đảm bảo đúng Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được tổ chức trang nghiêm, gây ấn tượng cho đoàn viên mới; buổi lễ có thể tổ chức ngắn gọn nhưng không qua loa, đại khái. Đảm bảo thủ tục chuyển đầy đủ hồ sơ Đoàn cho đoàn viên khi về đơn vị mới.

- Đối với đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương, đơn vị được trúng tuyển trong đợt tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022, các cơ sở Đoàn cần tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, xem xét kết nạp trước khi thanh niên lên đường thực hiện NVQS.

- Cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật và các văn bản thực hiện Luật NVQS và Luật Công an nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan trong việc tổ chức rà soát, cử tuyển đảng viên trong độ tuổi thi hành Luật NVQS trên địa bàn bảo đảm chỉ tiêu.

Lưu ý: việc triển khai các hoạt động cần đảm bảo nghiêm túc tinh thần phòng, chống dịch và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Trên đây là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về các nội dung liên quan đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN



PHÓ BÍ THƯ

Nguyễn Thị Trúc Mai